
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดไห   
สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

วันจันทร์ ที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓๐  น. 
ณ   ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดไห 

*************************** 

ผู้มาประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายนวณมะณี ลามคำ ประธานสภาเทศบาล นวณมะณี ลามคำ 
๒ นายสมรัก ข่วงทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สมรัก ข่วงทิพย์ 
๓ นายทองจันทร์ ไพคำนาม สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ทองจันทร์ ไพคำนาม 
๔ นายหนูพร สว่างสิงค ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ หนูพร สว่างสิงค ์
๕ นายฉ่ำ ข่วงทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ฉ่ำ ข่วงทิพย์ 
๖ นายสะท้าน ลามคำ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สะท้าน ลามคำ 
๗ นางสาวพิมใจ ทิพย์คำมี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ พิมใจ ทิพย์คำมี 
๘ นายสตรี แสงศิลา สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ สตรี แสงศิลา 
๙ นายไชยา บัวเพชร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ไชยา บัวเพชร 

๑๐ นายดาบ ไพเรืองโสม สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ดาบ ไพเรืองโสม 
๑๑ นายปริญญา ริกำแง สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ปริญญา ริกำแง 
๑๒ นายเกษร ตุพิลา รองประธานสภาเทศบาล เกษร ตุพิลา 
๑๓ นายปัญญาณัฏฐ์ ปาตู เลขานุการสภาเทศบาล ปัญญาณัฏฐ์ ปาตู 

ผู้ขาดประชุม 

 -( ไม่มี ) 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นายวิชา ข่วงทิพย์ นายกเทศมนตรี วิชา ข่วงทิพย์ 
๒ นายอำนวย ตุพิลา รองนายกเทศมนตรี อำนวย ตุพิลา 
๓ นายลบ อินทรพาณิชย์ รองนายกเทศมนตรี ลบ อินทรพาณิชย์ 
๔ นายราเชนทร์  เติมทานาม เลขานุการนายกเทศมนตรี ราเชนทร์  เติมทานาม 
๕ นายสด ตุพิลา ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี สด ตุพิลา 
๖ นายอุทิศ  ถันชมนาง ผู้อำนวยการกองช่าง อุทิศ  ถันชมนาง 
๗ นางนริสสรา  นาคะอินทร์ ผู้อำนวยการกองคลัง นริสสรา  นาคะอินทร์ 

 
 
 

/๘.นางมาลี  .... 



- ๒ - 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๘ นางมาลี  ศรีพรหม ม.ราชภัฎสกลนคร มาลี  ศรีพรหม 
๙ นางสาวมนธิดา  ตุพิลา นักวิชาการศึกษา มนธิดา  ตุพิลา 

๑๐ นางชนิตา  รัตนวงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสวัสดกิารฯ ชนิตา  รัตนวงศ์ 
๑๑ นายธีระศักดิ์  ศรีนัครินทร์  รองปลัดเทศบาลฯ ธีระศักดิ์ ศรีนัครินทร์ 
๑๒ นายสมชาย เครือคำ ม.ราชภัฎสกลนคร สมชาย เครือคำ 
๑๓ นายศรียานม  ริกำแง ประชาชน ศรียานม  ริกำแง 
๑๔ นางสาวพรลภัส  ทิพย์คำมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พรลภัส  ทิพย์คำมี 
๑๕ นางสาวสาลินี  ข่วงทิพย์ นักประชาสัมพันธ์ สาลินี  ข่วงทิพย์ 
๑๖ นายทองรัตน์  ตุพิลา ประชาชน ทองรัตน์ ตุพิลา 
๑๗ นายอัมพร  ริกำแง ประชาชน อัมพร  ริกำแง 
๑๘ นายจรัญ  ริกำแง ประชาชน จรัญ ริกำแง 
๑๙ นายบุญเวิน  คำโคตร ประชาชน บุญเวิน คำโคตร 
๒๐ นายลำพูน  ไพคำนาม ประชาชน ลำพูน ไพคำนาม 
๒๑ นายถนอม  ข่วงทิพย์ ประชาชน ถนอม  ข่วงทิพย์ 
๒๒ นายสาว  เพียรไพลบ ประชาชน สาว  เพียรไพลบ 
๒๓ นายหนูหวาย ไพเรืองโสม ประชาชน หนูหวาย ไพเรืองโสม 
๒๔ นายสายชล  ร่างลบ ประชาชน สายชล  ร่างลบ 
๒๕ นายวรพิศ โพโส ประชาชน วรพิศ ไพโส 
๒๖ นายหวด คำโคตร ประชาชน หวด คำโคตร 
๒๗ นางวาสนา  จารย์สูงเนิน นักวิชาการตรวจสอบภายใน วาสนา  จารย์สูงเนิน 
๒๘ นายไพศาลศักดิ์  อ่อนลาน นิติกร ไพศาลศักดิ์  อ่อนลาน 

  
 เมื่อถึงเวลาประชุมเลขานุการสภาเทศบาลตำบลกุดไห ได้เรียนเชิญให้ผู้มา
ประชุมและผู้ เข้าร่วมประชุมเข้ าห้ องประชุม ตามที่ เทศบาลตำบลกุดไห             
ได้จัดเตรียมไว้ให้ เพ่ือจะได้ดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดไห ต่อไป 

 เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกุดไห (นายปัญญาณัฏฐ์  ปาตู ) ได้เรียนเชิญ
ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดไห (นายนวณมะณี ลามคำ) ได้จุดธูปเทียนบูชา    
พระรัตนตรัย และเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดไห สมัยสามัญ สมัยที่ ๔
ประจำปี ๒๕๖๔ 

เริ่มประชุม   เวลา ๐๙.๓๐น. 

  

 

 

/เรียนคณะผู้บริหาร.... 
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นายนวณมะณี ลามคำ  เรียนคณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาเทศบาล  หัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่ 
ประธานสภา ฯ ทุกท่าน เมื่อสมาชิกมาครบองค์ประชุมผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบล 

กุดไห สมัยสามัญสมัยที่ ๔ ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันนี้ คือวันจันทร์ที่ ๑๓ เดือน 
ธันวาคม ๒๕๖๔ และขออนุญาตประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ครับ 

ระเบียบวาระที่  ๑  เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ี่ประชุมทราบ 

นายนวณมะณี ลามคำ ในระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
ประธานสภาฯ ๑.๑ แนะนำตัวพนักงานเทศบาลย้ายมาใหม่ ราย นายไพศาลศักดิ์  อ่อนลาน ตำแหน่ง

นิติกร  ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่เทศบาลตำบลกุดไห 
นายไพศาลศักดิ์  อ่อนลาน เรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพ กระผมนายไพศาลศักดิ์  อ่อนลาน  โอนย้ายมาจาก 
นิติกร องค์การบริหารส่วนตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ดำรงตำแหน่ง    

นิติกร ครับ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา (การประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดไห 
สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๑ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดไห) 

นายนวณมะณี ลามคำ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดไหครั้งที่ผ่านมา คือในการประชุม 
ประธานสภาฯ สภาเทศบาลตำบลกุดไห สมัยสามัญ สมัยที่  ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวัน

อังคาร ที่ ๑๗ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ขอเชิญท่านเลขานุการสภา ฯ นำเรียน 
ชี้แจง ต่อไป 

นายปัญญาณัฏฐ์  ปาตู เรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพ สำหรับในการประชุมสภาเทศบาลตำบล ในแต่ละ 
เลขานุการสภาฯ ครั้ง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น     

พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔) จะต้องมีการจดบันทึก
รายงานการประชุมทุกครั้ง เพ่ือเป็นหลักฐานทางราชการ และในการตรวจรายงาน  
การประชุมในแต่ละครั้งนั้น จะมีคณะกรรมการตรวจ จำนวน ๓ คน เพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้อง ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการตรวจรายงาน   
การประชุม ซึ่งทางสภาเทศบาลตำบลกุดไหก็ได้แต่งตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และลำดับ
ต่อไป ผมขอความกรุณาสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดไหทุกท่าน ได้ตรวจสอบบันทึก
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดไห สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  ๓        
ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์  ที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ณ  ห้องประชุม
สภาเทศบาลตำบลกุดไห ในครั้งที่ผ่านมา โดยให้สมาชิกสภาตรวจดูความถูกต้องไป
พร้อมกันเลยนะครับ ว่ามีข้อความใดที่ ตกหล่นไม่สมบู รณ์ ครบถ้วน เพ่ือที่                
จะได้รับรองในลำดับต่อไป 

 

 

 

/ขอบคุณท่านเลขานุการ.... 
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นายนวณมะณี ลามคำ  ขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ มากครับ ตามที่ท่านเลขานุการสภาฯ ได้ชี้แจงไปแล้ว 
ประธานสภาฯ นั้น เกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา และไม่มีสมาชิกท่านใด

ประสงค์ที่จะแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบล สมัยประชุมสมัย
สามัญ สมัยที่ ๓  ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ ที่ ๑๑  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
และผมขอการรับรองรายงานบันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดไห ในการประชุม
สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่  ๓  ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ ที่  ๑๑  เดือน 
ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔  โปรดยกมือ 

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ (๑๑: ๐) เสียง ดังนี้ 
- เห็นชอบ   ๑๑   เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   ๐   เสียง 
- งดออกเสียง   ๑   คน (ประธานสภา) 

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่อง กระทู้ถาม (ไม่มี)        

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
 ๔.๑ โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานเชิงพ้ืนที่เพ่ือการแก้ไขปัญหาความ

ยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ ระยะที่ ๑  (โดย ดร.มาลี ศรีพรหม อาจารย์ประจำ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หรือผู้แทนนำเรียน
ชี้แจง)  

 ๔.๒ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพ่ิมเติมฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  (โดยนางสาวพรลภัส ทิพย์คำมี นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผน หรือผู้แทนนำเรียนชี้แจง ) 

 ๔.๓ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) (โดยนางสาวพรลภัส ทิพย์คำมี 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือผู้แทนนำเรียนชี้แจง) 

 ๔.๔ รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ          
พ.ศ. ๒๕๖๔ (โดยนางสาวพรลภัส ทิพย์คำมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือผู้แทน
นำเรียนชี้แจง) 

 ๔.๕ รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ (โดย      
นางสาวพรลภัส ทิพย์คำมี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือผู้แทนนำเรียนชี้แจง) 

 ๔.๖ รายงานสถานะการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  (โดยนาง
นริสสรา นาคะอินทร์ ผู้อำนวยการกองคลัง หรือผู้แทนนำเรียนชี้แจง) 

นายนวณมะณี ลามคำ ขอเชิญผู้ที่ได้รับมอบหมายรายงาน ตาม (๔.๑) ต่อไปครับ 
ประธานสภาฯ  

 

 

 

/เรียนท่านประธานสภาฯ.... 



- ๕ - 

ดร.มาลี  ศรีพรหม  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ ดิฉัน ดร.มาลี  ศรีพรหม อาจารย์ประจำคณะ
อาจารย์ ม.ราชภัฏสกลฯ          วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ขออนุญาตนำเรียนชี้แจง  
    รายงานผลโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานเชิงพ้ืนที่เพ่ือการแก้ไขปัญหา 
    ความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ เนื่องจากจังหวัดสกลนคร มีคนยากจนที่เป็น
    ครัวเรือนที่ตกเกณฑ์อยู่ที่ ๑๐,๖๙๐ ครัวเรือน โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    สกลนคร ได้ดำเนินการเพื่อที่จะหาครัวเรือนหรือบุคคลที่ตกหล่นจากระบบ  
    TPMAP เพ่ือที่จะให้ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐหรือบุคคลที่ไม่น่าจะจนแต่กลับถูกชี้
    ชัดว่ายากจนและจนด้วยสาเหตุอะไร มีปัจจัยอะไรบ้าง และจะดำเนินการอย่างไร
    ให้พ้นจากความยากจน โดยประชาชนภายในตำบลกุดไห ที่อยู่ในฐานระบบความ
    ยากจน อยู่ที่ ๓๖๙ ครัวเรือน การวัดระดับความยากจน จะมีเกณฑ์พิจารณา อยู่ ๕ 
    มิติ ประกอบด้วย ๑. การศึกษา ๒. สุขภาพ ๓. รายได้ ๔. ความเป็นอยู ่๕. ด้าน 
    การเข้าถึงบริการของรัฐ ส่วนพ้ืนที่ตำบลกุดไห จะมีเกณฑ์ต่ำในด้าน ความเป็นอยู่ 
    จำนวน ๒๑๓ ครัวเรือน ส่วนใหญ่จะอยู่ที่บ้านกลาง และทางกระทรวงพัฒนาสังคม
    และความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกันกับกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลกุดไห ได้มี
    การสำรวจข้อมูลเพ่ิมเติม ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑๓๐ ครัวเรือน รวมทั้งสิ้นจากผลการ
    สำรวจสอบทาน จำนวน ๔๒๔ ครัวเรือน โดยผลจากการวิเคราะห์การดำรงชีพ  
    ของชุมชน ที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพในการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน 
    จำนวน ๕ ด้าน คือ ทุนมนุษย์ ทุนกายภาพ ทุนการเงิน ทุนธรรมชาติ ทุนสังคม  
    โดยจำแนกกลุ่มคนจนเป้าหมายในพ้ืนที่ตำบลกุดไห ออกเป็น ๔ กลุ่ม (อยู่ลำบาก 
    อยู่ยาก อยู่พอได้ อยู่ดี)  ปัจจัยสำคัญขึ้นอยู่กับพ้ืนที่ โดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
    สกลนคร ได้จัดทำโครงการนำร่อง ที่บริเวณบึงอาคะ เพราะอาชีพคนในชุมชนส่วน
    ใหญ่เป็นอาชีพเกษตรกร มีแหล่งน้ำเป็นต้นทุนทางธรรมชาติ สำหรับประกอบ 
    อาชีพของครัวเรือน เลยได้นำเอาเทคโนโลยีรถเข็นสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์  
    ให้กับครัวเรือนรอบบึงอาคะ สำหรับปลูกผัก โดยได้ติดตั้งไปแล้ว ๑ เครื่อง และจะ
    ติดตั้งเพ่ิมเติมอีกจำนวน ๒ เครื่อง โดยการส่งเสริมการดำเนินการทางอาชีพ และ
    ทางเทศบาลก็ได้ดำเนินการอบรมให้กับชุมชน และได้มอบสิ่งของแก่ครัวเรือนที่ 
    ยากจนที่มีจำนวนมากขึ้น และส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ำ เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
    และแก้ไขปัญหาความยากจนของชุมชนพื้นที่ตำบลกุดไหต่อไป  ขอบคุณค่ะ   

นายนวณมะณี ลามคำ  ขอบคุณ ดร.มาลี  ศรีพรหม  อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ประธานสภาฯ   มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สำหรับการรายงานผลโครงการพัฒนาระบบสนับสนุน
    การทำงานเชิงพ้ืนที่ เพ่ือการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ         
    ใดสงสัยจะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีขอเชิญผู้ที่ได้ รับมอบหมาย ตาม (๔.๒) ครับ  

 

 

/เรียนท่านประธานสภาฯ.... 



- ๖ - 

นางสาวพรลภัส ทิพย์คำมี   เรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพดิฉันนางสาวพรลภัส ทิพย์คำมี นักวิเคราะห์นโยบาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และแผน ขอนำเรียนรายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  
   เพ่ิมเติมฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้ประกาศใช้แล้ว  
   ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ จึงได้นำเรียนชี้แจงแก่ทางสภาเทศบาลตำบลกุด 
   ไหได้รับทราบ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม)   
   ขอบคุณค่ะ 

นายนวณมะณี ลามคำ  ขอบคุณ นางสาวพรลภัส ทิพย์คำมี  ตำแหน่ งนักวิ เคราะห์นโยบายและแผน     
ประธานสภาฯ   สำหรับการรายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)  เพ่ิมเติม 
    ฉบับที่ ๑/๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕   ใดสงสัย จะสอบถามอีกหรือไม่ 
    หากไม่มีขอเชิญผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตาม (๔.๓) ครับ  

นางสาวพรลภัส ทิพย์คำมี   เรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพดิฉันนางสาวพรลภัส ทิพย์คำมี นักวิเคราะห์นโยบาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และแผน ขอนำเรียนรายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 
    จะมีผลบังคับใช้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยได้ประกาศใช้แล้ว ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ 
    ตุลาคม ๒๕๖๔ จึงได้นำเรียนชี้แจงแก่ทางสภาเทศบาลตำบลกุด ไหได้รับทราบ 
    (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม) ขอบคุณค่ะ 

นายนวณมะณี ลามคำ  ขอบคุณ นางสาวพรลภัส ทิพย์คำมี  ตำแหน่ งนักวิ เคราะห์นโยบายและแผน     
ประธานสภาฯ   สำหรับการรายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)  ท่านใด 
    สงสัย จะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีขอเชิญผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตาม (๔.๔) ครับ  

นางสาวพรลภัส ทิพย์คำมี   เรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพดิฉันนางสาวพรลภัส ทิพย์คำมี นักวิเคราะห์นโยบาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และแผน ขอนำเรียนรายงานผลการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    ท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดย ๑ ปี จะดำเนินการติดตามและ 
    ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ๑ ครั้ง คือภายในเดือนธันวาคมหลังจากสิ้น 
    ปีงบประมาณ จึงได้นำเรียนชี้แจงแก่ทางสภาเทศบาลตำบลกุด ไหได้รับทราบ 
    (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม) ขอบคุณค่ะ 

นายนวณมะณี ลามคำ  ขอบคุณ นางสาวพรลภัส ทิพย์คำมี  ตำแหน่ งนักวิ เคราะห์นโยบายและแผน     
ประธานสภาฯ   สำหรับการรายงานผลการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น 
    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ท่านใดสงสัย จะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีขอเชิญ
    ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตาม (๔.๕) ครับ  

นางสาวพรลภัส ทิพย์คำมี   เรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพดิฉันนางสาวพรลภัส ทิพย์คำมี นักวิเคราะห์นโยบาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และแผน ขอนำเรียนรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
    เป็นการรายงานผลการปฏิบัติราชการของนายกเทศมนตรี โดยรายละเอียดจะเป็นการ 

                       

 

 



 /ปฏิบัติราชการ....  

- ๗ - 

   ปฏิบัติราชการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงได้นำเรียนชี้แจง 
    สภาเทศบาลตำบลกุดไหได้รับทราบ  (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 
    รายงานการประชุม) ขอบคุณค่ะ 

นายนวณมะณี ลามคำ  ขอบคุณ นางสาวพรลภัส ทิพย์คำมี  ตำแหน่ งนักวิ เคราะห์นโยบายและแผน     
ประธานสภาฯ   สำหรับการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  ท่านใด
    สงสัย จะสอบถามอีกหรือไม่ หากไม่มีขอเชิญ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตาม (๔.๖) ครับ  
นางสาวภาวดี สุวรรณ    เรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพดิฉันนางสาวภาวดี สุวรรณ  หัวหน้าฝ่ายบริหาร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  งานคลัง ขอนำเรียนรายงานสถานะการเงินการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
    ๒๕๖๔  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔  ดังนี้ 
    ๑. รายได้  จำนวน ๖๑,๒๖๐,๔๑๑.๓๒ บาท แบ่งออกเป็นรายได้ 
  - รายได้จัดเก็บเอง จำนวน ๑,๒๕๑,๖๙๐.๑๓ บาท 
  - รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 

๒๓,๓๘๖,๓๑๙.๑๒ บาท 
  - รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เงินอุดหนุนทั่วไป) 

จำนวน ๓๖,๕๖๙,๘๕๑.๖๕ บาท 
  - รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานใต้สังกัดของ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น จำนวน ๕๒,๕๕๐.๔๒ บาท 
 ๒. รายจ่าย  จำนวน ๕๓,๓๐๒,๙๐๑.๗๗ บาท 
 รายงานข้อมูลการรับเงินและจ่ายเงิน ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ 
  -รายได้(เงินงบประมาณตามเทศบัญญัติ) จำนวน ๖๐,๗๑๗,๓๘๒.๒๔ บาท 
  -ค่าใช้จ่าย(เงินงบประมาณตามเทศบัญญัติ) จำนวน ๕๑,๒๙๖,๑๓๗.๘๑ บาท  
  ผลต่างการดำเนินงาน จำนวน ๙,๔๒๑,๒๔๔.๔๓ บาท 
 งบแสดงฐานะการเงิน ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
 สินทรัพย ์ -สินทรัพย์หมุนเวียน จำนวน ๕๗,๓๕๖,๘๕๓.๗๔ บาท 
     -สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน จำนวน ๓๑,๙๐๔,๕๕๘.๖๘ บาท 
     รวมสินทรัพย์ จำนวน ๘๙,๒๖๑,๔๑๒.๔๒ บาท 
 หนี้สิน     -รวมหนี้สินหมุนเวียน จำนวน ๘,๖๓๙,๙๑๕.๘๔ บาท 
    -รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน จำนวน ๘๗๒,๖๙๙.๒๕ บาท 
     รวมหนี้สิน จำนวน ๙,๕๑๒,๖๑๕.๐๙ บาท           
 สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน 
  -เงินสะสม จำนวน ๕๓,๘๗๐,๔๕๕.๐๐ บาท 
  -เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๒๓,๑๑๕,๔๒๔.๑๑ บาท 
  -รายได้สะสม จำนวน ๕,๒๔๓,๔๒๕.๒๒ บาท 

               

 



   /รวมสินทรัพย์สุทธิ....  

- ๘ – 

   รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน จำนวน ๘๒,๒๒๙,๓๐๔.๓๓ บาท 
 รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน จำนวน ๙๑,๗๔๑,๙๑๙.๔๒ บาท 
 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๔๒,๖๘๔.๑๓ บาท  

งบแสดงฐานะการเงิน  เทศบาลตำบลกุดไห 
เพียง ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

สินทรัพย์ ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ ณ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผลต่าง 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมาย
เหตุ ๒) 

๓๒,๓๖๑,๓๐๐.๗๑ ๓๗,๖๓๑,๖๔๙.๖๔ ๕,๒๗๐,๓๔๘.๙๓ 

ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ ๑๑๐,๒๘๑.๐๖ ๑๐,๘๐๐.๐๐ (๙๙,๔๘๑.๐๖) 
เงินลงทุนระยะสั้น ๒๑,๗๙๐,๔๑๖.๖๑ ๒๑,๗๙๐,๔๑๖.๖๑  
สินค้าและวัสดุคงเหลือ ๒๙๔,๒๖๔.๐๐ - (๒๙๔,๒๖๔.๐๐) 
สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน ๓๗,๖๗๓.๑๔ - (๓๗,๖๗๓.๑๔) 
เงินลงทุนระยะยาว ๕,๑๓๑,๖๕๖.๒๔ ๕,๑๓๑,๖๕๖.๒๔ - 
อาคาร ๑๖,๙๘๘,๗๘๓.๐๔ ๑๖,๙๘๘,๗๘๓.๐๔ - 
ครุภัณฑ์ ๔,๑๑๐,๖๒๘.๘๖ ๔,๑๑๐,๖๒๘.๘๖ - 
สินทรัพย์โครงสร้างพ้ืนฐาน ๕,๕๗๘,๘๐๐.๐๐ ๕,๕๗๘,๘๐๐.๐๐ - 
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ๙๔,๖๙๐.๕๔ ๙๔,๖๙๐.๕๔ - 

รวมสินทรัพย์ ๘๖,๔๙๘,๔๙๔.๒๐ ๙๑,๓๓๗,๔๒๔.๙๓ ๔,๘๓๘,๙๓๐.๗๓ 
หนี้สินและเงินสะสม    

เจ้าหนี้ ๓๐๖,๙๓๘.๓๕ - (๓๐๖,๙๓๘.๓๕) 
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ๔๒,๖๘๔.๑๓ ๓,๕๐๐.๐๐ (๓๙,๑๘๔.๑๓) 
รายได้รับล่วงหน้า ๗,๒๖๔,๐๐๐.๐๐ ๗,๒๙๑,๘๐๒.๔๐ ๒๔,๘๐๒.๔๐ 
เงินกู้ระยะสั้น ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ - 
เงินประกัน ๓๑๘,๓๐๐.๐๐ ๒๗๙,๓๕๐.๐๐ (๓๘,๙๕๐.๐๐) 
เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๔) ๒๐๔,๙๙๓.๓๖ ๒๗๒,๙๑๐.๘๖ ๖๗,๙๑๗.๕๐ 
เงินกู้ระยะยาว ๔๗๘,๖๔๙.๒๕ ๔๗๘,๖๔๙.๒๕ - 
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ ๔) ๔๔,๘๐๐.๐๐ ๔๔,๘๐๐.๐๐ - 
เงินประกัน - ระยะยาว ๓๔๙,๒๕๐.๐๐ ๔๕๖,๗๕๐.๐๐ ๑๐๗,๕๐๐.๐๐ 

รวมหนี้สิน ๙,๕๑๒,๖๑๕.๐๙ ๙,๓๒๗,๗๖๒.๕๑ (๑๘๔,๘๕๒.๕๘) 
เงินสะสม ๕๓,๘๗๐,๔๕๕.๐๐ ๕๓,๘๘๐,๔๑๕.๐๐ ๙,๙๖๐.๐๐ 
เงินทุนสำรองเงินสะสม ๒๓,๑๑๕,๔๒๔.๑๑ ๒๓,๑๑๕,๔๒๔.๑๑ - 
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส - ๕,๐๑๓,๘๒๓.๓๑ ๕,๐๑๓,๘๒๓.๓๑ 

รวมหนี้สินและเงินสะสม ๘๖,๔๙๘,๔๙๔.๒๐ ๙๑,๓๓๗,๔๒๔.๙๓ ๔,๘๓๘,๙๓๐.๗๓ 
  

 
/รวมสินทรัพย์สุทธิ....  



- ๙ – 

 รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน 
เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

 ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง                   ๔๖,๘๘๔,๗๑๗.๓๒ บาท 
 หัก  หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ *                  ๑,๓๗๒,๙๑๕.๘๔ 
       เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔     ๒๓,๑๑๕,๔๒๔.๑๑   ๒๔,๔๘๘,๓๓๙.๙๕ 
 บวก เงินกู้ระยะยาว                ๔๗๘,๖๔๙.๒๕ 
       คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔      ๒๒,๘๗๕,๐๒๖.๖๒

หัก  รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน ๑,๘๔๐.๐๐  
      และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้** 
       เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้  - 
       ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้ 
       รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน                     -              ๑,๘๔๐.๐๐  
 คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔       ๒๒,๘๗๓,๑๘๖.๖๒ (๑) 
   รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน 

(ระหว่างปี) เทศบาลตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ณ วันที่ ๑๓ 
ธันวาคม ๒๕๖๔ 

 คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔       ๒๒,๘๗๓,๑๘๖.๖๒ (๒) 
 หัก  สำรองตามระเบียบ                                                                 ๑๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ 
      คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลักหักสำรองตามระเบียบ   ๘,๘๗๓,๑๘๖.๖๒ 
 หัก  เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย     - 
       จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสมในปี(ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)      - 
       ถอนคืนเงินรายรับในปี          - 
 บวก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว     - 
        รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม             - 
        คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้            ๘,๘๗๓,๑๘๖.๖๒ 
 หมายเหตุ : ๑.*บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้ 
   ๑.๑ รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู-้ระยะสั้น 
   ๑.๒ รายได้รอการรับรู-้ระยะสั้น 
   ๑.๓ รายได้รอการรับรู-้ ระยะยาว 
  ๒. **รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ อปท.โดยไม่ต้องจัดทำ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี และเหล่งอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน 
  ๓. (๑)และ(๒) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

    จึงได้นำเรียนชี้แจงสถานะการเงินการคลังไว้เพียงเท่านี้ ขอบคุณค่ะ    

ระเบียบวาระที่ ๕   เรื่อง พิจารณา อนุมัติ เห็นชอบ 

 ญัตติที่ ๕.๑ ขออนุมัติเห็นชอบก่อสร้างโครงการแก้มลิงหนองสามขาพร้อมอาคาร
ประกอบ ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร (โดยท่านนายกเทศมนตรีตำบล
กุดไห หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย นำเรียนชี้แจง) รายละเอียดตามเอกสาร 

 

 

/ญัตติที่ ๕.๒....  



- ๑๐ – 

 ญัตติที่  ๕.๒ ขออนุมัติ เห็นชอบการโอนสินทรัพย์และขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ของ
หน่วยงาน จำนวน ๔ โครงการ (โดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลกุดไห หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย นำเรียนชี้แจง) รายละเอียดตามเอกสาร 

 ญัตติที่ ๕.๓ ขออนุมัติเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๕ (โดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลกุดไห หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย นำเรียนชี้แจง) 
รายละเอียดตามเอกสาร 

 ญัตติที่ ๕.๔ ขออนุมัติเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (โดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลกุดไห หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย นำเรียนชี้แจง) รายละเอียดตามเอกสาร 

 ญัตติที่ ๕.๕ ขออนุมัติเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕  จำนวน ๑๘ โครงการ  รายละเอียดตามเอกสาร 

นายนวณมณี  ลามคำ ขอเชิญผู้ที่ได้รับมอบหมาย ญัตติ ๕.๑ นำเรียนชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ                 

นายวิชา  ข่วงทิพย ์  เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายวิชา  ข่วงทิพย์  นายกเทศมนตรีตำบลกุดไห ขอนำ 
นายกเทศมนตรีตำบลกุดไห เรียนพิจารณาความเห็นชอบก่อสร้างโครงการแก้มลิงหนองสามขาพร้อมอาคาร  
    ประกอบ ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร  เป็นโครงการที่ เคยเสนอเข้า
    สภาเทศบาลตำบลกุดไหมาแล้ว สองครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่สาม เนื่องจากโครงการ 
    ดังกล่าวยังขาดเอกสารการประชาคมของชาวบ้านค้อน้อย สำหรับรายละเอียดของ 
    โครงการดังกล่าวท่านสมาชิกสภาคงพอจะทราบแล้ว สำหรับวันนี้จะมีเอกสาร 
    ประชาคมของชาวบ้านค้อน้อยและเอกสารจากหน่วยงานของกรมชลประทานในการ
    ประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ครับ  

นายสมรัก  ข่วงทิพย ์  เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายสมรัก  ข่วงทิพย์  สมาชิกสภา ทต. กุดไห เขต ๒ 
สมาชิกสภา ทต. กุดไห เขต ๒ ขอนำเรียนสำหรับโครงการแก้มลิงหนองสามขาพร้อมอาคารประกอบ ตำบลกุดไห 

อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร  ข้ออนุญาตสอบถามว่า โครงการดังกล่าวมีแบบแปลน
ก่อสร้างแล้วหรือยัง กองช่างได้ทราบแบบของการก่อสร้างหรือไม่ ขอบคุณครับ 

นายนวณมณี  ลามคำ ขอบคุณ นายสมรัก  ข่วงทิพย์  สมาชิกสภา ทต. กุดไห เขต ๒ 
ประธานสภา ฯ   ขอเชิญ นายอุทิศ  ถันชมนาง ผู้อำนวยการกองช่าง   

นายอุทิศ  ถันชมนาง เรียนท่านประธานที่เคารพ  ผมนายอุทิศ  ถันชมนาง ผู้อำนวยการกองช่าง  ขอนำ 
ผู้อำนวยการกองช่าง เรียนชี้แจง เกี่ยวกับโครงการแก้มลิงหนองสามขา พร้อมอาคารประกอบ  ตำบลกุดไห 

อำเภอ กุดบาก จังหวัดสกลนคร เบื้องแล้วจะทราบว่าจะมีการขุดลอกและก่อสร้าง
อาคารบังคับน้ำ ขอบคุณครับ 

       

 

/ขอบคุณ นายอุทิศ....  



- ๑๑ – 

นายนวณมณี  ลามคำ ขอบคุณ นายอุทิศ  ถันชมนาง ผู้อำนวยการกองช่าง   
ประธานสภา ฯ   ขอเชิญ นายวิชา  ข่วงทิพย์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดไห   

นายวิชา  ข่วงทิพย ์  เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายวิชา  ข่วงทิพย์  นายกเทศมนตรีตำบลกุดไห ขอนำ 
นายกเทศมนตรีตำบลกุดไห เรียน พิจารณาความเห็นชอบก่อสร้างโครงการแก้มลิงหนองสามขา พร้อมอาคาร 

ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร สำหรับเอกสารเพ่ิมเติมจากหน่วยงานที่
รับผิดชอบในการดำเนินการนั้น จะยังไม่ได้ส่งมาให้กับทางเทศบาลตำบลกุดไห หรือ
อาจจะส่งมาแล้วแต่ ณ ปัจจุบันจะยังไม่เห็นเอกสารดังกล่าว ครับ 

นายทองจันทร์  ไพคำนาม เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายทองจันทร์ ไพคำนาม สมาชิกสภา ทต. กุดไห เขต  
สมาชิกสภา ทต. กุดไห เขต ๑ ๑ ขอนำเรียน โครงการแก้มลิงหนองสามขาพร้อมอาคารประกอบ ตำบลกุดไห อำเภอ

กุดบาก จังหวัดสกลนคร นั้น ได้ผ่านการประชุมสภามาแล้วสองครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่
สาม เพ่ือให้สภาพิจารณาขอความเห็นชอบ แต่ครั้งที่แล้วยังขาดเอกสารการทำ
ประชาคมของชาวบ้านค้อน้อย ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการดังกล่าว แต่การประชุม
สภาครั้งนี้ ได้มีเอกสารการประชุมประชาคมของชาวบ้านค้อน้อย จำนวน ๔๘ ราย 
ปกติในเมื่อมีการก่อสร้างในเขตพ้ืนที่ตำบลกุดไห จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา
เสียก่อน จึงนำเรียนสภาได้รับทราบ  ขอบคุณครับ 

นายนวณมณี  ลามคำ ขอบคุณ นายทองจันทร์ ไพคำนาม ผู้อำนวยการกองช่าง   
ประธานสภา ฯ   ขอเชิญ นายไชยา  บัวเพชร  สมาชิกสภา ทต. กุดไห เขต ๒ 

นายไชยา  บัวเพชร   เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายไชยา  บัวเพชร  สมาชิกสภา ทต. กุดไห เขต ๒ 
สมาชิกสภา ทต. กุดไห เขต ๒ ขอนำเรียนเกี่ยวกับโครงการแก้มลิงหนองสามขาพร้อมอาคารประกอบ ตำบลกุดไห 

อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร  ในการขอความเห็นชอบโครงการดังกล่าวนั้น 
เนื่องจากมีการเสนอให้สภาพิจารณามาแล้วหลายครั้ง จึงอยากให้ประธานสภา
พิจารณาขอมติได้แล้วครับ ขอบคุณครับ 

นายสตรี  แสงศิลา เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายสตรี  แสงศิลา  สมาชิกสภา ทต. กุดไห เขต  ๑  
สมาชิกสภา ทต. กุดไห เขต ๑ ขออนุญาตเรียนชี้แจง สำหรับการก่อสร้างโครงการแก้มลิงหนองสามขา  ตำบลกุดไห 

อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร จากการประชุมครั้งที่แล้วสภาต้องการทราบเอกสาร
หลักฐานการประชาคมหมู่บ้าน บ้านค้อน้อย สำหรับวันนี้ก็มีเอกสารการประชาคมของ
ชาวบ้านค้อน้อยแล้ว จึงอยากให้ประธานสภาพิจารณาขอมติได้แล้วครับ ขอบคุณครับ 

นายดาบ  ไพเรืองโสม เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายดาบ  ไพเรืองโสม สมาชิกสภา ทต. กุดไห เขต ๑ 
สมาชิกสภา ทต. กุดไห เขต ๑ ขอนำเรียนเกี่ยวกับโครงการแก้มลิงหนองสามขาพร้อมอาคารประกอบ ตำบลกุดไห 

อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร  ขอให้ประธานสภาพิจารณาขอมติที่ประชุมสภา เห็น
ด้วยกับท่าน ไชยา  บัวเพชร ครับ ขอบคุณครับ 

      

 

/เรียนท่านประธาน....  



- ๑๒ – 

นายฉ่ำ ข่วงทิพย ์  เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายฉ่ำ  ข่วงทิพย์  สมาชิกสภา ทต. กุดไห เขต ๒ 
สมาชิกสภา ทต. กุดไห เขต ๒ ขอนำเรียนเกี่ยวกับโครงการแก้มลิงหนองสามขาพร้อมอาคารประกอบ ตำบลกุดไห 

อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร  ได้มีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมาแล้ว สามครั้ง 
เกี่ยวกับการพิจารณาความเห็นชอบ จึงอยากให้ประธานสภาพิจารณาขอมติ ครับ 
ขอบคุณครับ 

นายสมรัก  ข่วงทิพย ์  เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายสมรัก  ข่วงทิพย์  สมาชิกสภา ทต. กุดไห เขต ๒ 
สมาชิกสภา ทต. กุดไห เขต ๒ ขอนำเรียนชี้แจงเพ่ิมเติมสำหรับโครงการแก้มลิงหนองสามขาพร้อมอาคารประกอบ 

ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ในเอกสารที่ กรมชลประทานยื่น
ประกอบการประชุมนั้นมีโครงการขุดลอกคลองห้วยกระเฌอด้วย ซึ่งจะมีอยู่  ๒ 
โครงการ ประชาคมผ่านแล้วหรือยัง สำหรับการขุดลองคลองบ้านค้อใหญ่ ชาวบ้านรู้
แล้วหรือยังครับ ขอบคุณครับ 

นายปริญญา  ริกำแง   เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายปริญญา  ริกำแง  สมาชิกสภา ทต. กุดไห เขต ๑ 
สมาชิกสภา ทต. กุดไห เขต ๑ ขอนำเรียนชี้แจงสำหรับโครงการขุดลอกคลองห้วยกระเฌอ บ้านค้อใหญ่ นั้นเป็น

โครงการที่สมาชิกสภาคนก่อนเป็นคนที่เสนอโครงการดังกล่าวเข้าไปครับ ขอบคุณครับ 

นายนวณมณี  ลามคำ ขอบคุณ นายพิพัฒน์ วิภาคะ นักวิชาการเกษตร  
ประธานสภา ฯ   ขอเชิญ นายไชยา  บัวเพชร  สมาชิกสภา ทต. กุดไห เขต ๒ 

นายไชยา  บัวเพชร   เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายไชยา  บัวเพชร  สมาชิกสภา ทต. กุดไห เขต ๒ 
สมาชิกสภา ทต. กุดไห เขต ๒ ขอนำเรียนประธานสภาให้ขอมติความเห็นชอบ เฉพาะโครงการแก้มลิงหนองสามขา

พร้อมอาคารประกอบ ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ขอบคุณครับ 

นายนวณมณี  ลามคำ ขอบคุณนายไชยา  บัวเพชร สมาชิกสภา ทต. กุดไห เขต ๒ ครับ 
ประธานสภาฯ มีท่านใดสงสัยสอบถามหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติเห็นชอบจากท่านสมาชิกสภาทุกท่าน

ว่าเห็นชอบ ตามญัตติที่ ๕.๑ ขออนุมัติเห็นชอบก่อสร้างโครงการแก้มลิงหนองสามขา
พร้อมอาคารประกอบ ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร โปรดยกมือครับ  

  ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ (๑๐ : ๐)  
- เห็นชอบ     ๑๐   เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   ๐    เสียง 
- งดออกเสียง  ๒    เสียง   

นายนวณมณี  ลามคำ  ขอเชิญผู้ที่ได้รับมอบหมาย ญัตติ ๕.๒ นำเรียนชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ  

 

 

 

 

/เรียนท่านประธาน....  



- ๑๓ – 

นายธีรศักดิ์  ศรีนัครินทร์ เรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพ ผมนายธีรศักดิ์  ศรีนัครินทร์ รองปลัดเทศบาลฯ 
รองปลัดเทศบาลฯ  ขอนำเรียนชี้แจงเกี่ยวกับการขออนุมัติเห็นชอบการโอนสินทรัพย์และขึ้นทะเบียน

ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน จำนวน ๔ โครงการ การติดตามการตรวจสอบทรัพย์สินจาก
งบประมาณรายจ่ายจังหวัดสกลนคร พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ได้แจ้งให้หน่วยงานที่ยัง
ไม่ได้ตรวจสอบทรัพย์สินที่ใช้งบประมาณจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๔๙-๒๕๖๒ 
เร่งรัดการตรวจสอบและแจ้งจังหวัดได้ทราบ ประกอบด้วย โครงการปรับปรุงถนนเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็กเพ่ือการเกษตร จังหวัดสกลนคร ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านงิ้ว-บ้านค้อใหญ่ จำนวน ๔๙๒,๐๐๐ บาท ดำเนินการเรียบร้อยแล้วในปี 
๒๕๖๐  ถนน คสล. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน    
กุดไห – บ้านกุดบาก จำนวน ๔๙๔,๐๐๐ บาท โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็น
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านงิ้ว-บ้านค้อใหญ่ จำนวน ๑,๘๑๗,๐๐๐ บ้าน ดำเนินการ
เรียบร้อยแล้วในปี ๒๕๖๐ และสุดท้าย โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเป็นคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายอนามัยบ้านกลาง หมู่ ๓ จำนวน ๔๒๗,๐๐๐  บาท เกี่ยวกับงบลงทุนและ
สิ่งก่อสร้างจะต้องเสนอต่อทางสภาเทศบาลตำบลกุดไห พิจารณาความเห็นชอบ 
เพ่ือให้อำเภอเสนอต่อจังหวัดต่อไป ขอบคุณครับ  

นายนวณมณี  ลามคำ ขอบคุณ นายธีรศักดิ์  ศรีนัครินทร์ รองปลัดเทศบาลฯ 
ประธานสภา ฯ ขอเชิญ นายอุทิศ  ถันชมนาง ผู้อำนวยการกองช่าง   

นายอุทิศ  ถันชมนาง เรียนท่านประธานที่เคารพ  ผมนายอุทิศ  ถันชมนาง ผู้อำนวยการกองช่าง  ขอนำ 
ผู้อำนวยการกองช่าง เรียนชี้แจงสำหรับการโอนสินทรัพย์และขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ของหน่วยงานนั้น 

เบื้องต้นแล้วจะเป็นโครงการที่ผู้ใหญ่บ้าน เสนอโครงการผ่านทางอำเภอ  จังหวัด โดย
โครงการดังกล่าวได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยทางอำเภอ จังหวัด จะไม่มี
งบประมาณในการซ่อมแซม ดูแล จึงต้องดำเนินการโอนทรัพย์สินดังกล่าวให้กับทาง
เทศบาลเป็นผู้ดูแลรักษา หรือซ่อมแซมหากทรัพย์สินดังกล่าวเสียหาย ครับ ขอนำเรียน
ชี้แจงเพียงเท่านี้ครับ 

นายวิชา  ข่วงทิพย ์  เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายวิชา  ข่วงทิพย์  นายกเทศมนตรีตำบลกุดไห ขอนำ 
นายกเทศมนตรีตำบลกุดไห เรียนชี้แจงเพ่ิมเติม สำหรับการโอนสินทรัพย์และขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ของหน่วยงาน 

เบื้องต้นแล้วจะเป็นนโยบายในการกระจายอำนาจตามระเบียบข้อกฎหมาย ซึ่งเป็น
โครงการที่ได้ดำเนินก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ในเขตพ้ืนที่ตำบลกุดไห ครับ ขอบคุณครับ  

นายสมรัก  ข่วงทิพย ์  เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายสมรัก  ข่วงทิพย์  สมาชิกสภา ทต. กุดไห เขต ๒ 
สมาชิกสภา ทต. กุดไห เขต ๒ ขอนำเรียนชี้แจงสำหรับการโอนสินทรัพย์และขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ของหน่วยงาน 

สำหรับโครงการดังกล่าวจะเป็นงบประมาณของทางอำเภอ จังหวัด ที่ผู้ใหญ่บ้านได้ 

       

      

 

 /เรียนท่านประธาน....  



- ๑๔ – 
 เสนอของบประมาณเข้าไป แต่ทางอำเภอหรือทางจังหวัดจะไม่มีงบประมาณในการ

ซ่อมแซมหรือดูแลรักษา เมื่อสัญญาครบกำหนดระยะเวลา ๒ ปี ก็จะมีการโอน
ทรัพย์สินดังกล่าวให้กับทางเทศบาลเป็นผู้ดูแลซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีงบประมาณในการ
ดูแลรักษา และประกอบกับถนนเส้นดังกล่าวเป็นถนนเส้นทางสัญจรไป – มา ในเขต
พ้ืนที่ตำบลกุดไห ขอบคุณครับ 

นายนวณมณี  ลามคำ ขอบคุณนายสมรัก  ข่วงทิพย์  สมาชิกสภา ทต. กุดไห เขต ๒ ครับ 
ประธานสภาฯ มีท่านใดสงสัยสอบถามหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติเห็นชอบจากท่านสมาชิกสภาทุกท่าน

ว่าเห็นชอบ ตามญัตติที่ ๕.๒ ขออนุมัติเห็นชอบการโอนสินทรัพย์และขึ้นทะเบียน
ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน โปรดยกมือครับ  

  ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ (๑๑ : ๐)  
- เห็นชอบ     ๑๑   เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   ๐    เสียง 
- งดออกเสียง  ๑    เสียง   

นายนวณมณี  ลามคำ  ขอเชิญผู้ที่ได้รับมอบหมาย ญัตติ ๕.๓ นำเรียนชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ  

นางสาวมนธิดา  ตุพิลา   เรียนท่านประธานที่เคารพ ดิฉัน นางสาวมนธิดา  ตุพิลา นักวิชาการศึกษา 
นักวิชาการศึกษา ขอนำเรียนชี้แจงเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๕ ๑. ขอโอนจาก แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบ
บุคลากร หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำเป็นเงินพนักงาน จำนวน ๒,๐๐๐ บาท เพ่ือมาตั้ง
จ่ายในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ในหมวด
ครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอ้ีทำงาน จำนวน ๑ ตัว ราคา ๒,๐๐๐ บาท  ๒. ขอโอนจาก
แผนงานการศึกษา งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบบุคลากร หมวด
เงินเดือนฝ่ายประจำเป็นเงินพนักงาน จำนวน ๖,๐๐๐ บาท เพ่ือมาตั้งจ่ายในแผนงาน
การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ในหมวดครุภัณฑ์สำนักงาน 
โต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว ราคา ๖,๐๐๐ บาท เหตุผลการโอนเนื่องจากงบประมาณ
ที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ เนื่องจากมีการรับโอนย้ายพนักงานเทศบาล ตำแหน่งเจ้า
พนักงานธุรการ จึงมีความจำเป็นต้องโอนงบเพ่ิมเติม ขอบคุณครับ   

นายนวณมณี  ลามคำ ขอบคุณ  นางสาวมนธิดา  ตุพิลา  นักวิชาการศึกษา ครับ 
ประธานสภาฯ มีท่านใดสงสัยสอบถามหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติเห็นชอบจากท่านสมาชิกสภาทุกท่าน

ว่าเห็นชอบ ตามญัตติที่ ๕.๓ ขออนุมัติเห็นชอบการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โปรดยกมือครับ  

   

     

 

 /ที่ประชุม....  



- ๑๕ – 
  ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ (๑๑ : ๐)  

- เห็นชอบ     ๑๑   เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   ๐    เสียง 

           - งดออกเสียง  ๑   คน (ประธานสภาฯ) 
นายนวณมณี  ลามคำ  ขอเชิญผู้ที่ได้รับมอบหมาย ญัตติ ๕.๔ นำเรียนชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ  
นางสาวมนธิดา  ตุพิลา   เรียนท่านประธานที่เคารพ ดิฉัน นางสาวมนธิดา  ตุพิลา นักวิชาการศึกษา 
นักวิชาการศึกษา ขอนำเรียนชี้แจงเกี่ยวกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ๑. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบ
ลงทุน หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอ้ีทำงาน งบประมาณ ๒ ,๐๐๐ บาท ขอ
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ข้อความเดิม เพ่ือจ่ายเป็นค่าเก้าอ้ีทำงานบุ
นวม แบบมีล้อหมุน มีพนักพิง สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ จำนวน ๑ ตัว ราคาตาม
ท้องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของ
สำนักงบประมาณ ข้อความใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นค่าเก้าอ้ีทำงานบุนวม แบบมีล้อหมุน มี
พนักพิง สามารถปรับระดับสูง-ต่ำได้ จำนวน ๒ ตัว ราคาตามท้องตลาด เนื่องจาก
ครุภัณฑ์ท่ีอยู่นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ  

 ๒. แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน หมวดครุภัณฑ์
สำนักงาน โต๊ะทำงาน งบประมาณ ๖,๐๐๐ บาท ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
รายจ่าย ข้อความเดิม เพ่ือจ่ายเป็นโต๊ะทำงาน ระดับ ๓-๖ จำนวน ๑ ตัว ราคาตาม
ท้องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของ
สำนักงบประมาณ ข้อความใหม่ เพ่ือจ่ายเป็นโต๊ะทำงาน ระดับ ๓-๖ จำนวน ๒ ตัว 
ราคาตามท้องตลาด เนื่องจากครุภัณฑ์ที่อยู่นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ ขออนุญาตชี้แจงเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายนวณมณี  ลามคำ ขอบคุณ  นางสาวมนธิดา  ตุพิลา  นักวิชาการศึกษา ครับ  
ประธานสภาฯ มีท่านใดสงสัยสอบถามหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติเห็นชอบจากท่านสมาชิกสภาทุกท่าน

ว่าเห็นชอบ ตามญัตติที่  ๕.๔ ขออนุมัติเห็นชอบการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  โปรดยกมือครับ  

  ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ (๑๑ : ๐)  
- เห็นชอบ     ๑๑   เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   ๐    เสียง 

           - งดออกเสียง  ๑   คน (ประธานสภาฯ) 
นายนวณมณี  ลามคำ  ขอเชิญผู้ที่ได้รับมอบหมาย ญัตติ ๕.๕ นำเรียนชี้แจงครับ 
ประธานสภาฯ 

                                            

 

/เรียนท่านประธานสภาฯ....  



- ๑๖ – 
นายปัญญาณัฏฐ์ ปาตู เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพผมนายปัญญาณัฏฐ์ ปาตู เลขานุการสภาเทศบาลฯ 
เลขานุการสภาเทศบาลฯ ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงรายละเอียดทั้ง ๑๘ โครงการ ประกอบด้วย ดังนี้ 
     ๑. โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก นาหลุม 
    บ้านกลาง หมู่ที่ ๓ ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนครงบประมาณ จำนวน 
    ๔๙๔,๐๐๐ บาท  
     ๒. โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กถนนริม 
    เขื่อน บ้านกลาง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร งบประมาณ 
    จำนวน  ๔๙๘,๐๐๐ บาท  
     ๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมบ่พัก ถนนมงคลธรรม ซอย ๑ 
    บ้านกลาง หมู่ ๘ ตำบลกดุไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร งบประมาณ จำนวน  
    ๓๕๘,๐๐๐ บาท  
     ๔. โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนศรี
    ประจันทร์ บ้านค้อใหญ่ หมู่ ๗ ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร  
    งบประมาณ จำนวน ๔๒๑,๐๐๐ บาท  
     ๕. โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย 
    เสริมสร้าง บ้านค้อใหญ่ หมู่ ๔ ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร  
    งบประมาณ จำนวน ๓๔๗,๐๐๐ บาท  
     ๖. โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวจราจรลูกรัง สายคำปลากะเดิด  
    บ้านค้อใหญ่ หมู่ ๗ ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนครงบประมาณ จำนวน 
    ๔๓๓,๐๐๐ บาท  
     ๗. โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านค้อใหญ่ หมู่ ๔ ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก 
    จังหวัดสกลนคร งบประมาณ จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท  
     ๘. โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย   
    สุขใจ บ้านกลาง หมู่ ๓ ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร งบประมาณ  
    จำนวน  ๒๔๓,๐๐๐ บาท  
     ๙. โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวจราจรลูกรัง สายแยกทางหลวง  
    ๒๒๑๘ -บ้านกุดไห-บ้านกลาง-แปลงเกษตรกรรม-หนองแบะ (ช่วงที่ ๒) จาก กม.๐+
    ๓๙๐ บ้านกุดไห หมู่ที่ ๖ ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย 
    ๐.๒๕ เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง 
    ๕ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนา ๐.๒๕ เมตร หรือพ้ืนที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐  
    ตารางเมตร งบประมาณ จำนวน ๒๙๕,๐๐๐ บาท  
     ๑๐. โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวจราจรลูกรัง สายแยกถนนสปก.-
    หนองขีเ้ห็น บ้านกุดไห หมู่ที่ ๖ ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร  
    งบประมาณ จำนวน ๑๔๗,๐๐๐ บาท 

                                                             
 
 

   /โครงการปรับปรุง....  



- ๑๗ – 
     ๑๑. โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
    รัฐพัฒนา บ้านกุดไห หมู่ ๖ ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร งบประมาณ 
    จำนวน ๔๔๔,๐๐๐ บาท  
     ๑๒. โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
    โพธิ์ไทร ซอย ๑ บ้านกุดไห หมู่ ๖ ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร  
    งบประมาณ จำนวน ๔๙๘,๐๐๐ บาท  
     ๑๓. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมบ่อพัก ถนนโพธิ์ไทร ซอย ๑ 
    จากร้าน สุริยา-ร้านทำผม บ้านกุดไห หมู่ ๖ ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัด 
    สกลนคร งบประมาณ จำนวน ๓๓๘,๐๐๐ บาท 
     ๑๔. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมบ่อพัก ถนนรัฐพัฒนา บ้าน
    กุดไห หมู่ ๖ ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร งบประมาณ จำนวน  
    ๓๕๘,๐๐๐ บาท  
     ๑๕. โครงการปรับปรุงทางสาธารณะเป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน
    พุทธรรม บ้านค้อน้อย หมู่ ๕ ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร งบประมาณ 
    จำนวน  ๑๙๐,๐๐๐ บาท  
     ๑๖. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมบ่อพัก ถนนประชาชื่น บ้าน
    ค้อน้อย  หมู่ ๕ ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร งบประมาณ จำนวน  
    ๓๑๓,๐๐๐ บาท  
     ๑๗. โครงการเจาะบ่อบาดาล บ้านค้อน้อย หมู่ ๕ ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก 
    จังหวัดสกลนคร งบประมาณ จำนวน ๑๓๐,๐๐๐ บาท 
     ๑๘. โครงการก่อสร้างประปา บ้านค้อน้อย หมู่ ๕ ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก 
    จังหวัดสกลนคร งบประมาณ จำนวน ๔๙๙, ๐๐๐ บาท 
    รวมจ่ายขาดเงินสะสมทั้งสิ้น จำนวน ๖,๑๓๖,๐๐๐ บาท 
นายนวณมณี  ลามคำ ขอบคุณ  นายปัญญาณัฏฐ์ ปาตู เลขานุการสภาเทศบาลฯ ครับ  
ประธานสภาฯ มีท่านใดสงสัยสอบถามหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติเห็นชอบจากท่านสมาชิกสภาทุกท่าน 

ว่าเห็นชอบ ตามญัตติที่  ๕.๕ ขออนุมัติ เห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  จำนวน ๑๘ โครงการ  โปรดยกมือครับ  

  ที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์ (๑๑ : ๐)  
- เห็นชอบ     ๑๑   เสียง 
- ไม่เห็นชอบ   ๐    เสียง 

           - งดออกเสียง  ๑   คน (ประธานสภาฯ) 

 

 
 
 
 

/เรื่องอ่ืนๆ....  



- ๑๘ – 

ระเบียบวาระที่ ๖   เรื่องอ่ืนๆ 

นายนวณมะณี  ลามคำ  ขอเชิญ นายทองจันทร์ ไพคำนาม สมาชิก สภา ทต. กุดไห เขต ๑ ครับ 
ประธานสภา ฯ    

นายทองจันทร์ ไพคำนาม เรียนท่านประธานสภา ฯที่เคารพ ผมนายทองจันทร์ ไพคำนามสมาชิก สภา ทต. กุดไห  
สมาชิกสภา ทต. กุดไห เขต ๑ เขต ๑ ขอนำเรียนสอบถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆที่ผ่านมา สำหรับการก่อสร้างบาง

โครงการก่อสร้างแล้วเสร็จผ่านไปสักระยะก็จะมีสภาพปัญหา เป็นหลุม เป็นบ่อ 
ลำบากแก่ผู้คนในการสัญจรไป-มา หรือสภาพปัญหาอาจเกิดจากผู้รับจ้างทำการ
ก่อสร้างยังไม่ได้มาตรฐาน อยากฝากให้ทางเทศบาลตำบลกุดไหกำชับ ติดตาม 
โครงการต่างๆที่ดำเนินการให้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากที่สุด ขอบคุณครับ 

นายนวณมณี  ลามคำ ขอบคุณ นายทองจันทร์ ไพคำนาม สมาชิก สภา ทต. กุดไห เขต ๑ 
ประธานสภา ฯ ขอเชิญ นายไชยา  บัวเพชร  สมาชิกสภา ทต. กุดไห เขต ๒ 

นายไชยา  บัวเพชร   เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายไชยา  บัวเพชร  สมาชิกสภา ทต. กุดไห เขต ๒ 
สมาชิกสภา ทต. กุดไห เขต ๒ ขอนำเรียนท่านนายกเทศมนตรี ให้ฝ่ายกฎหมายไปศึกษาเกี่ยวกับการใช้เงินสะสมของ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขอบคุณครับ 

นายวิชา  ข่วงทิพย ์  เรียนท่านประธานที่เคารพ ผมนายวิชา  ข่วงทิพย์  นายกเทศมนตรีตำบลกุดไห ขอนำ 
นายกเทศมนตรีตำบลกุดไห เรียนชี้แจงคำถามแรก เกี่ยวกับการจ่ายเงินเงินสะสมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดย

มอบหมายให้ นิติกร ดำเนินการดูข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจ่ายเงินสะสมดังกล่าว
ร่วมกับนักวิชาการศึกษาต่อไป  ขอตอบคำถามที่สอง สำหรับความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพ้ืนที่ ทางเทศบาลตำบลกุดไหดำเนินการตามลำดับความเดือดร้อน และ
อยากฝากให้สมาชิกสภาบอกกล่าวประชาชนในพ้ืนที่ว่าอยู่ในระหว่างการดำเนินการ
ซ่อมแซม  ขอบคุณครับ 

นายเกษร  ตุพิลา เรียนท่านประธานสภา ฯที่เคารพ ผมนายเกษร  ตุพิลา รองประธานสภา ทต. กุดไห 
รองประธานสภา ทต. กุดไห  ขอนำเรียนสอบถามเกี่ยวกับได้ยื่นเอกสาร เกี่ยวกับการแก้ปัญหาเรื่องน้ำ ห้วยแบ่ง 
    ตอนบน โดยมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ในช่วงฤดูฝนฝ่ายกักน้ำ
    ขาดชำรุด และทำให้ตกฤดูแล้งน้ำแห้ง ขอบคุณครับ 

นายนวณมณี  ลามคำ ขอบคุณ นายเกษร  ตุพิลา รองประธานสภา ทต. กุดไห 
ประธานสภา ฯ ขอเชิญ นางชนิตา รัตนวงศ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกองสวัสดิการและสังคม            

นางชนิตา รัตนวงศ์   เรียนท่านประธานสภา ฯ ที่เคารพ นางชนิตา รัตนวงศ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกอง 
หน.ฝ่ายบริหารงานกองสวัสดิฯ สวัสดิการและสังคม นำเรียนประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ การสำรวจความยากจนของ

ประชาชน โดยทางกองสวัสดิการและสังคมฝากให้ทางสมาชิกเทศบาลฯ ผู้นำชุมชน 
สำรวจความยากจนและไร้ที่พ่ึงพา จำนวน ๓-๕ ท่าน โดยทางกระทรวงพัฒนาสังคม 

          
 
 

 /และความมั่นคง....  



- ๑๙ – 
 และความมั่นคงของมนุษย์ มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาของผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่

พ่ึงพา ประกอบด้วย ๑. ครัวครัวฐานะยากจนไม่เพียงพอต่อการครองชีพ ๒. มีบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐ ๓. ประสบปัญหาซับซ่อน ๔. เป็นครอบครัวยากจนมีภาระดูแล       
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้มีจิตเวช ๕. เป็นครอบครัวเดือดร้อน ครอบครัว
เสียชีวิต ๖. ครอบครัวไร้ที่พ่ึงพา ยากลำบาก ๗. มีภูมิลำเนาจังหวัดสกลนคร อายุไม่ต่ำ
กว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ เอกสารที่ใช้ประกอบด้วย ๑. สำเนาบัตรประชาชน ๒. สำเนา
ทะเบียนบ้าน ๓. สำเนาบัญชีธนาคาร ๔. สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ นำมายื่นได้ที่
กองสวัสดิการและสังคม ภายในสิ้นเดือนธันวาคม ขอบคุณค่ะ      

นายนวณมณี  ลามคำ ขอบคุณ นางชนิตา รัตนวงศ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกองสวัสดิการและสังคม   
ประธานสภา ฯ  

นายนวณมณี  ลามคำ  ขอบคุณนางชนิตา รัตนวงศ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานกองสวัสดิการและสังคม ครับ 
ประธานสภาฯ ผมขอบคุณท่านสมาชิกสภา คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่ได้นำเสนอปัญหาต่างๆ

เพ่ือจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพ่ือพ่ีน้องประชาชน ในเขตพ้ืนที่ตำบลกุดไหของ
เรา กินดีอยู่ดีและมีความสุข มีสมาชิกสภา คณะผู้บริหารเจ้าหน้าทีท่่านใด จะเสนอ         

    อะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขออนุญาตปิดการประชุมภาเทศบาลตำบลกุดไห สมยัสามัญ  
    สมัยที ่ ๔  ประจำปี  ๒๕๖๔  ครับ ขอบคุณสมาชิกสภา  คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที ่

ทุกท่านที่เข้าประชุมในวันนี้  และขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ ขอขอบคุณ
 ครับ 

ปิดประชุม   เวลา ๑๓.๐๐ น. 
 

 
 (ลงชื่อ)                                         ผู้จดรายงานการประชุม 

 (นายปัญญาณัฏฐ์  ปาตู) 
                                     เลขานุการสภาเทศบาลตำบลกุดไห 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาแล้วถูกต้องตามที่ประชุม เมื่อวันที่ 1๓  เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 
 

(ลงชื่อ)                                           คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นายสมรัก  ข่วงทิพย์) 

 
 

(ลงชื่อ)                    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นายสตรี  แสงศิลา) 

 
 

(ลงชื่อ)                  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 (นายหนูพร  สว่างสิงห์) 

 /สภาเทศบาล....  



- ๒๐ – 

…………………..………..………………………………………………………………………………………………………………………  

สภาเทศบาลตำบลกุดไห ได้รับรองรายงานการประชุมครั้งนี้ แล้วเมื่อวันที่...๑...เดือน...มีนาคม...พ.ศ...๒๕๖๕..
ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดไห สมัย...สามัญ... สมัยที่.....๑....  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดไห 

(ลงชื่อ)           ประธานสภาเทศบาลตำบลกุดไห 
            (นายนวณมณี  ลามคำ) 
           ผู้รับรองรายงานการประชุม 
  


